

**BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HS TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG  
TÍCH CỰC HỖ TRỢ CÔNG TÁC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  
VÀ CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI**

**Tác giả: Hoàng Thúy**

Trong hoạt động dạy và học của Thầy trò Trường THCS Đô Thị Việt Hưng luôn có sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình của các bậc Cha mẹ học sinh. Thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban đại diện Cha mẹ học sinh và các bậc phụ huynh nhà trường tiếp tục có những đóng góp to lớn trong việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, dạy học trực tuyến và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đón học sinh đi học trở lại.

Ngay sau khi học sinh nghỉ học ở trường, Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường và các lớp đã phối hợp với Nhà trường và các Thầy cô giáo chủ nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động để tăng cường sức khỏe: Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên; Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng; Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, không tiếp xúc với động vật hoang dã, hạn chế tiếp xúc với người có các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt, khó thở...). Qua các kênh thông tin của các lớp, các biện pháp phòng chống dịch bệnh như hướng dẫn rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang đúng cách, che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác, khẩu trang (nếu có) vào thùng rác ở nơi quy định; không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay... đã được Ban đại diện cha mẹ học sinh cập nhật thường xuyên, giúp các con học sinh biết cách phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Các bậc phụ huynh còn tích cực hỗ trợ Nhà trường các tài liệu phòng chống dịch bệnh của cơ quan y tế để tập huấn cho cán bộ giáo viên. Tiêu biểu là phụ huynh lớp 6A1, Bác Nguyễn Đắc Hanh- Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; phụ huynh lớp 8A3, Bác Lương Thị Minh Nguyệt- Phòng Y tế quận Long Biên.

Thời gian nghỉ dịch kéo dài, để giúp học sinh duy trì nề nếp học tập, ôn tập kiến thức, cùng với các Thầy cô giáo chủ nhiệm, bộ môn, Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường và các lớp đã thông báo để các bậc phụ huynh chủ động phối hợp hướng dẫn các con tự học, ôn tập tại nhà theo Thời khóa biểu và Nội dung ôn tập hàng tuần. Việc học tập ở nhà của học sinh mang lại kết quả, một phần lớn là nhờ vào sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Đặc biệt, Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường là Bác Nguyễn Lương Hùng đã tặng các Thầy cô giáo Nhà trường một buổi tập huấn về tổ chức lớp học trực tuyến và tạo bài kiểm tra trực tuyến, giúp các Thầy cô giáo nhà trường nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Khi nhà trường có chủ trương thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II năm học 2019-2020 bằng hình thức trực tuyến, nhiều bậc phụ huynh đã quan tâm đầu tư về phương tiện học tập, tạo không gian học tập, dành thời gian hướng dẫn các con kỹ năng sử dụng ứng dụng trên Internet để học tập hiệu quả. Đồng thời phối hợp với các Thầy cô giáo để hỗ trợ quá trình học tập của học sinh khi học tập tại nhà. Nhắc nhở các con thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học, hoàn thành đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của Thầy cô giáo; hướng dẫn con hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho Thầy cô giáo kiểm tra, đánh giá.

Để hỗ trợ chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại của Nhà trường, Ban đại diện Cha mẹ học sinh các lớp đã tích cực tham gia việc vệ sinh khử khuẩn các phòng học, chuẩn bị một số đồ dùng cho học sinh như khẩu trang, bình nước uống cá nhân, máy đo thân nhiệt, giá để nước sát khuẩn tay... Đồng thời tăng cường phối hợp với nhà trường theo dõi sức khỏe, thân nhiệt của học sinh hàng ngày. Đến nay mỗi phòng học của Nhà trường đều được lau chùi khử khuẩn nhiều lần bằng Cloramin B và các chất tẩy rửa, đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng. Mỗi lớp học được trang bị 01 máy đo thân nhiệt, 01 giá để nước sát khuẩn tay, 02 bình sát khuẩn tay, 01 bảng hướng dẫn rửa tay đúng cách, sát khuẩn tay đúng cách, 01 hộp khăn giấy, mỗi học sinh 02 khẩu trang dự phòng. Đảm bảo các điều kiện cho việc đón học sinh đi học trở lại theo đúng quy định trong Hướng dẫn liên ngành số 787 /HDLN/YT-GDDT-LĐTĐ của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và Công văn số 235/UBND-YT của UBND Quận Long Biên.

Như vậy bằng những đóng góp thiết thực, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ, Ban đại diện Cha mẹ học sinh và các bậc phụ huynh Trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã tích cực hỗ trợ Thầy trò nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, dạy học trực tuyến và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài ngày.

**Một số hình ảnh hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và dạy học trực tuyến của Cha mẹ học sinh nhà trường:**





Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 7A5 tham gia hỗ trợ vệ sinh phòng học





*Bác Nguyễn Lương Hùng đã tặng các Thầy cô giáo Nhà trường một buổi tập huấn về tổ chức lớp học trực tuyến và tạo bài kiểm tra trực tuyến*



Bác sỹ Nguyễn Đăng Hanh- Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6A1- tham gia hỗ trợ tài liệu tập huấn PCDB Covid 19 trong nhà trường.



*Mỗi phòng học của Nhà trường đều được lau chùi khử khuẩn nhiều lần đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng.*

